

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Công/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị;
- Phòng VH TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VH TT & TT các huyện, thành phố;
- Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn;
- Cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan cấp trên, từ tuần thứ 01 của tháng 7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống về xây dựng và phát triển gia đình gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình Việt Nam.

Truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Truyền thông về đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Đồng thời, nêu gương gia đình tiêu biểu về văn hóa gia đình, ứng xử chuẩn mực; gương người tốt, việc tốt; các mô hình gia đình tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; giới thiệu, nhân rộng các giá trị tốt đẹp.

Tuyên truyền đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết; các tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, tệ nạn mại dâm, xâm hại phụ nữ, trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Định kỳ hàng năm trước ngày 30/11 báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

(Theo Công văn số 1013/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông)

2. Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lầy quặng, bọ gậy, muỗi phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Đồng thời, tiếp tục truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 cao điểm ngay trong tháng 6 đến tháng 7 năm 2022.

*(Theo Công văn số 2588/UBND – KGVX ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh)*

3. Tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (mục tiêu, nội dung của Bộ chỉ số, lợi ích cho doanh nghiệp, hướng dẫn áp dụng, hỏi đáp...), về Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp và hoạt động của Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tuyên truyền, vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; các nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.

*(Theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh)*

4. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện năm 2021 và phản ánh kịp thời những nỗ lực, hiệu quả và tồn tại, hạn chế của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành.

*(Theo Thông báo số 734/TB-VPUBND ngày 30/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh).*

5. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 thống nhất thông qua 02 dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất 100%, cụ thể:

- Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

*(Theo Thông báo số 25/TB - HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh)*

6. Tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và giá trị của các loại hình di sản trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về bảo tồn di sản, Công viên địa chất về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền các chủ trương, định hướng của tỉnh về xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông qua các hoạt động du lịch.

*(Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh)*

7. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích kể cả trường hợp đã nhiễm COVID-19, về tác dụng phòng ngừa của vắc xin với các biến chứng mới của COVID-19, hiệu quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 để người dân chủ động tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. Tuyên truyền việc tiêm phòng sẽ giúp bạn ngăn ngừa sự lây nhiễm hoặc sẽ không bị ốm nặng khi bạn mắc bệnh, tiêm ngừa có thể bảo vệ chính bản thân, những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người có bệnh nền... nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19.

*(Theo Công văn số 3589/UBND-KGVX ngày 29/6/2022; Công văn số 3586/UBND – KGVX ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh)*

8. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các cấp chính quyền và người dân; thông tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến thiên tai, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân; đa dạng hình thức truyền thông phù hợp đối tượng; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai.

*(theo Công văn số 3684/UBND-NNTNMT ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh)*

9. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), tuyên truyền ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh – Liệt sĩ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Đồng thời, biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền

ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

*(Theo Công văn số 999-CV/BTGTU ngày 05/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)*

10. Tuyên truyền các chỉ tiêu về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 16/6/2016 của Chính phủ, phổ biến sâu rộng đến với Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, và vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao nhận thức đối với việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị trường.

Định kỳ hằng năm các đơn vị báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 07/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

*(Theo Công văn số 3428/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh)*

11 Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích công chức, viên chức dành thời gian nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh. Tài liệu các đơn vị truy cập vào website: <https://treemvagioi.edu.vn>

*(Theo Công văn số 779/STP-VBPBPL ngày 29/6/2022 của Sở Tư pháp)*

12. Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trong ngành Giáo dục. Đồng thời, tuyên truyền, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

*(Theo Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh)*

13. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”; về mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia); kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác tỉnh với các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 02 tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri giai đoạn 2016 – 2026 và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2026.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 7/2022, như: 35 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 – 11/7/2022); 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2022); 67 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 – 20/7/2022); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022)...

*(Theo Công văn số 986-CV/BTGTU ngày 27/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)*

14. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động Khoa học và Công nghệ để người dân, doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý ý thức được vai trò của Khoa học và Công nghệ có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa. Truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, khoa học và công nghệ; lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ nổi bật; công khai những tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời quan tâm biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình.

*(Theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh)*

15. Thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm; kiến thức tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát. Đồng thời, tuyên truyền về Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

*(Theo Công văn số 3394/UBND – NNTNMT ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh)*

16. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của Nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, giới thiệu, quảng bá về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gắn với phát triển du lịch.

*(Theo Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh)*

17. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Truyền thông phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín giá trị nông sản chủ lực của tỉnh.

Định kỳ báo cáo kết quả tuyên truyền hàng tháng (trước ngày 10), 6 tháng (trước ngày 05/6), báo cáo năm (trước ngày 05/12) về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

*(Theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh)*

18. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, và vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao nhận thức đối với việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị trường. Tuyên truyền các chương trình, chính sách của Trung ương và của tỉnh đến với Nhân dân,

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

*(Theo Công văn số 3428/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh)*

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Như trên (t/h);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở NN&PTNN;
- Sở Tư pháp;
- Sở GD&ĐT;
- Sở KH&CN;
- Sở VH&TT&DL;
- Ban dân tộc;
- Ban quản lý công viên địa chất Đắk Nông;
- Phòng VH&TT các huyện, TP;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Ngọc Vinh**